

การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
The Assessment Co-Operative Education of Management Kamphaeng Phet
Rajabhat University

อนุ รัชยะพงษ์¹ อมรา ครองแก้ว¹ วรภรณ์ โพธิ์เงิน¹ พิมพ์ผกา วงศ์ทองแก้ว¹
ลักขณา ต่อนคราม¹ ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์¹ และนงลักษณ์ จิ๋ว¹

¹อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของโครงการ สหกิจศึกษาของ คณะวิทยาการจัดการ กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2556 ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2556 จำนวน 49 คน แยกเป็นนักศึกษา โปรแกรมวิชาการบัญชี จำนวน 34 คน โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร จำนวน 5 คน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 4 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 4 คน และนักศึกษาโปรแกรมนิเทศศาสตร์ จำนวน 2 คน สถานประกอบการ/หัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา จำนวน 21 สถานประกอบการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Opened Form) แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed Form) ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ ดังนี้

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในส่วนการอบรมเตรียมความพร้อมและการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก ($\bar{X}=4.0498$) แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. ด้านการเข้าร่วมการอบรม 2. ด้านความคาดหวังของนักศึกษาในการเข้าร่วมอบรม 3. ด้านอื่นๆ

การประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในหน่วยงานของท่าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ($\bar{X}=4.5120$) โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 ด้าน คือ 1. ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 2. ด้านผลสำเร็จของงาน 3. ด้านความรู้ความสามารถ 4. ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 5. ด้านประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ 6. ด้านการดำเนินงานของโครงการงานสหกิจศึกษา

คำสำคัญ: สหกิจศึกษา / นิสิต, นักศึกษา / สถานประกอบการ / อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา